

# Dịch vụ Vận chuyển và Cơ sở Hạ tầng của Địa điểm Bữa Ăn Tập thể và Các Cơ hội Cấp Quỹ Tài trợ để Hiện đại hóa

## Thông tin về khoản tài trợ

Văn phòng Người Cao niên và Người Khuyết tật (Oregon Department of Human Services/Office of Aging and People with Disabilities ODHS/APD) của Bộ Xã hội Oregon mời các tổ chức gửi (các) Đề xuất tham gia việc xin Tài trợ Phương tiện Vận chuyển và/hoặc Cơ sở Hạ tầng cho Bữa ăn Tập thể và Hiện đại hóa cho các trung tâm cao niên, các nhà cung cấp bữa ăn tập thể và các thực thể đủ điều kiện khác trong việc phục vụ người dân Oregon, những người lớn tuổi và/hoặc những người khuyết tật.

Vào tháng 3 năm 2021, Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act - ARPA) năm 2021 đã được ký thành luật. Một trong nhiều đề mục của Đạo luật này là cung cấp một tỷ lệ gia tăng 10% cho Phần trăm Trợ cấp Y tế Liên bang (Federal Medical Assistance Percentage - FMAP) để tài trợ các dịch vụ tại nhà và dựa vào cộng đồng (Home and Community-Based Services hoặc HCBS) của Medicaid. Các tiểu bang tham gia được yêu cầu sử dụng quỹ của tiểu bang tương đương với số tiền của quỹ liên bang có thể phân bổ cho việc gia tăng FMAP để thực hiện một hoặc nhiều hoạt động nhằm nâng cao, bành trướng hoặc củng cố HCBS. Các tiểu bang có toàn quyền quyết định cách đầu tư kinh phí, bao gồm các dịch vụ trực tiếp, mở rộng tính hội đủ điều kiện, cơ sở hạ tầng, các hoạt động tuyển dụng và duy trì cũng như cải tiến chất lượng.

Oregon sẽ sử dụng Quỹ Chung (General Fund - GF) của tiểu bang để tài trợ cho nhiều loại sáng kiến khác nhau, bao gồm cả hai dự án về cơ sở hạ tầng này nhằm mục đích hiện đại hóa và cải thiện tính sẵn có của phương tiện giao thông vận chuyển cũng như hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của địa điểm cung cấp bữa ăn tập thể tại các trung tâm cao niên, các địa điểm cung cấp bữa ăn và các tổ chức cung ứng các dịch vụ tương tự.

## Quỹ Tài trợ

Tối đa \$50.000 đô la cho mỗi đương đơn xin trợ cấp đối với phương tiện vận chuyển và tối đa \$25.000 đô la cho mỗi đương đơn xin trợ cấp cho nhà cung cấp bữa ăn tập thể sẽ được cấp để hiện đại hóa và cải thiện khả năng tiếp cận các chương trình dành cho người lớn tuổi trên khắp Tiểu bang Oregon.

## Ai hội đủ điều kiện để nộp đơn xin tài trợ?

ODHS đang tìm kiếm các đơn xin từ các trung tâm cao niên, các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, các thành phố và quận hạt, Chính quyền Bộ lạc, và các thực thể tương tự khác có nhiệm vụ chính là cung cấp các dịch vụ xã hội cho người cao niên và người khuyết tật sống ở Oregon. Các đơn xin phải mô tả các kế hoạch cụ thể nhằm hiện đại hóa và cải thiện dịch vụ vận chuyển và/hoặc cơ sở hạ tầng của địa điểm cung cấp bữa ăn tập thể. Khoản tài trợ này nhằm mục đích mang đến kết quả cho việc tăng cường hoặc nâng cao khả năng tiếp cận của người tiêu dùng tại các trung tâm cao niên, các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, các thành phố và quận hạt, Chính quyền Bộ lạc, các địa điểm cung cấp bữa ăn tập thể và các địa điểm khác được OAA tài trợ trên phạm vi toàn tiểu bang. Nguồn vốn phải tăng cường, chứ không phải thay thế, khả năng tiếp cận hiện tại hoặc cung cấp dịch vụ và các dự án phải tập trung vào cơ sở hạ tầng với tính lâu dài/bền vững. Đơn xin có thể được nộp bởi bất kỳ tổ chức hội đủ điều kiện đơn lẻ nào hoặc bởi một liên minh khu vực gồm hai hoặc nhiều tổ chức. Các tổ chức đủ điều kiện làm việc cùng với nhau như một liên minh khu vực có thể chỉ cần nộp một đơn xin. **Không có nhiều hơn một khoản tài trợ sẽ được trao tặng cho bất kỳ tổ chức riêng lẻ nào, cho dù tổ chức đó đề xuất với tư cách là một tổ chức cá thể hay là một phần của một liên minh khu vực.**

## Thông tin Bổ sung và Những Ngày cần Ghi nhớ

Cơ hội tài trợ này sẽ được mở để tiếp nhận đơn xin trình nộp cho Bộ Xã hội Oregon vào đầu năm 2022. Cơ hội này sau khi mở ra sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Ngân quỹ sẽ được phân phối trên căn bản đến trước, được phục vụ trước. Đơn vị Hỗ trợ và Dịch vụ Cộng đồng trong Văn phòng Người Cao niên và Người Khuyết tật sẽ cứu xét các đơn xin tài trợ trong suốt khung thời gian nộp hồ sơ hoặc cho đến khi ngân quỹ tài trợ cạn kiệt. Các cơ quan được khuyến cáo nên nộp hồ sơ sớm vì ngân quỹ có hạn.

Vui lòng tham khảo trang mạng APD [Cơ hội Tài trợ](#) để biết thông tin và cập nhật cụ thể. Kiểm tra lại thường xuyên vì nội dung sẽ được cập nhật với những thay đổi và bất kỳ cơ hội tài trợ bổ sung nào mà có thể trở nên có sẵn.